

ดร.รัชชัยย์ ตั้งข้อสังเกตวันที่ในการสอบโอเน็ตนักเรียนชั้น ม.6 ตรงกับวันเลือกตั้งท้องถิ่น

● นำเสนอเมื่อ 8 ก.พ. 2564

เรื่อง วันที่ในการสอบโอเน็ตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ตรงกับวันเลือกตั้งท้องถิ่น
กราบเรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ/ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน/ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ /ประธานคณะกรรมการการ เลือกตั้ง

ตามที่ปรากฏข้อมูลจากสื่อไทยรัฐออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔
มีสาระว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔
เป็นวันเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลทั่วประเทศ โดยการเลือกตั้งเทศบาลมีทั้งหมด ๒,๔๗๒ แห่ง
แบ่งเป็นเทศบาลนคร ๓๐ แห่ง เทศบาลเมือง ๑๕๕ แห่ง และเทศบาลตำบล ๒,๒๘๗ แห่ง นั้น

ส.บ.ม.ท. ขอเรียนว่าพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๖๒ ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งว่า “อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี ในวันเลือกตั้ง”
กรณีจึงเห็นได้ว่าผู้ที่อายุ ๑๘ ปี
ในวันเลือกตั้งนั้นส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ และในวันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่รัฐกำหนดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เขาสอบ โอเน็ต
(Ordinary National Education : O-Net)
ซึ่งคะแนนที่ได้จากผลการทดสอบดังกล่าวจะต้องนำไปใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ต่อไป
กรณีนี้จึงเห็นได้ว่ารัฐกำหนดวันในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ซ้อนกับวันที่นักเรียนผู้มีทั้งสิทธิและหน้าที่ในการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ดังนั้นหากไม่มีการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงจะส่งผลให้นักเรียนที่มีสิทธิตามกฎหมายไม่สามารถไปใช้สิทธิในการเลี
อกตั้งได้ ผู้มีสิทธิเหล่านี้ย่อมเสียโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการคัดสรรบุคคลมาบริหารและพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
ที่สำคัญคือหากมีผู้มีส่วนได้เสียรายใดยื่นฟ้องต่อศาลปกครองหรือศาลรัฐธรรมนูญ
และศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งออกไป
ก็จะทำให้เกิดความยุ่งยากอย่างยิ่งตามมา
นอกจากนี้ก็อาจทำให้ฝ่ายการเมืองที่อยู่ตรงข้ามกับฝ่ายรัฐบาลนำประเด็นนี้ไปขยายผลทางการเมืองต่อว่ารัฐจงใจกีด
กันเยาวชนผู้มีโอกาสใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ ซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อการบริหารบ้านเมือง
จึงขอใ้ผู้มีอำนาจได้โปรดดำเนินการให้มีการแก้ปัญหาโดยเร็วเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นายรัชชัยย์ ศรีสุวรรณ

นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

โทร ๐๘๓-๒๖๕๒๖๘๓